



คำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
ที่ จ. 45 /2566
เรื่อง ขึ้นทะเบียน Licorice Powder

ตามคำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 102/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ข้อ 10 กำหนดว่า “ตัวอย่างพัสดุประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ของผู้ค้ารายใด ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือ ทดลองใช้งาน หรือตรวจคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ก็ตาม และ ปรากฏว่าผลการตรวจคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด ยสท. และตัวอย่างพัสดุ สามารถใช้งานได้ ให้ฝ่ายจัดหาและ รักษาพัสดุ ขึ้นทะเบียนพัสดุและผู้ค้านั้นไว้ โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลา ดังกล่าวมีการจัดหาพัสดุนั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน หรือ ตรวจคุณภาพซ้ำอีก”

วิธีปฏิบัติตามวรรคต้น ให้ใช้ในการจัดหาพัสดุทุกวิธี

ผู้ค้าได้นำตัวอย่าง Licorice Powder (ตามคุณลักษณะเฉพาะฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2561) มาตรวจคุณภาพ ผลการตรวจคุณภาพ ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปรากฏว่ามีคุณภาพผ่านตามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของการ ยาสูบแห่งประเทศไทย ตามบันทึกกองทดลอง ที่ ผวพ.150004/1487 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว จึงขอขึ้นทะเบียน Licorice Powder ของ บริษัท บูมโบรท์กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต CHINA MEHECO CORPORATION ประเทศจีน

ทั้งนี้โดยมีอายุ 24 เดือน นับถัดจากเดือนที่ขึ้นทะเบียน หากภายในระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดหา พักศุนินั้นอีก ให้ใช้ผลเดิมตามที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่ต้องตรวจคุณภาพและทดลองใช้งานซ้ำอีก

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

(นายบรรยง กันจุไร)

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

สำเนาเก็บ - กองบริหารทั่วไป ฝ่ายจัดหาฯ

- เรียน ฝ่ายการพิมพ์ , ฝ่ายวิจัยและพัฒนา , ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน , กองบริหารพัสดุ , กองคลังสินค้า , กองจัดหาต่างประเทศฯ

หมายเหตุ : การขึ้นทะเบียนตัวอย่างพัสดุตามรายการวัตถุดิบ ผ่านการตรวจคุณภาพและทดลองใช้งาน ตามคำสั่งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ (การนับจำนวนตัวอย่าง คือ จำนวน 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 บริษัท เท่านั้น)

คำสั่งของฝ่ายจัดหาฯ ดังกล่าวนี ต้องดำเนินการลงประกาศผ่านเว็บไซต์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ข่าวสาร & ประกาศ / ขึ้นทะเบียนวัตถุดิบ)

<http://www.thaitobacco.or.th/th/category/list-raw>

จุฑาทิพย์ / ร่าง/พิมพ์

/ตรวจ